



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลธารโต
เรื่องการบริหารจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลธารโต ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙

ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย กำหนดให้รัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่ท้องถิ่นตามหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมมีความเป็นอิสระในการกำหนดนโยบาย การปกครอง การบริหาร การบริหารงานบุคคลการเงินและการคลังและมีอำนาจของตนเองโดยเฉพาะ จึงทำให้ประชาชนมีพันธะต่อท้องถิ่นที่จะต้องเข้ามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น เข้ามาเป็นผู้บริหารท้องถิ่นหรือเป็นผู้ตรวจสอบการดำเนินงานของท้องถิ่น หรือเป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีเพื่อเป็นรายได้ให้แก่ท้องถิ่นใช้ในการพัฒนาตนเอง องค์การบริหารส่วนตำบลธารโต มีพื้นที่ประมาณ ๔๐.๐๐ ตารางกิโลเมตร และรับผิดชอบพื้นที่ในเขตตำบลธารโต จำนวน ๗ หมู่บ้าน และมีหน้าที่ในการจัดเก็บภาษีรายได้ ประเภทภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลธารโต ได้ดำเนินการเป็นประจำทุกปี โดยผู้มีหน้าที่ในการชำระภาษีจะทำการมาชำระภาษีที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลธารโตทุก ๆ ปี

ดังนั้น เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลธารโต มีรายได้เพิ่มขึ้นและเพียงพอต่อการบริหารจัดการงานด้านต่าง ๆ ตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล และเพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและรวดเร็วในการเสียภาษี ไม่ต้องเสียเวลามาชำระภาษีที่องค์การบริหารส่วนตำบลธารโต ทำให้สามารถตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ อีกทั้งยังลดขั้นตอนและลดระยะเวลาการทำงานในการให้บริการประชาชน กองคลังจึงได้ดำเนินการออกจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ภายในตำบลขึ้น จึงขอให้ประชาชนในพื้นที่ให้ความร่วมมือและเตรียมความพร้อมในการชำระภาษีต่อไป

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๕๙

(นายฮูเซ็น กอตา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลธารโต

กำหนดการยื่นแบบและชำระภาษีประจำปี ๒๕๕๙
องค์การบริหารส่วนตำบลธารโต

๑. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน กำหนดการยื่นแบบตั้งแต่ มกราคม - กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ชำระภาษี ภายใน ๓๐ วันถัดจากวันที่แจ้งการประเมิน
๒. ภาษีป้าย กำหนดการยื่นแบบตั้งแต่ มกราคม - มีนาคม ๒๕๕๙ ชำระภายใน ๑๕ วัน นับ จากวันที่แจ้งประเมิน
๓. ภาษีบำรุงท้องที่ ติดต่อขอชำระตั้งแต่ มกราคม - เมษายน ๒๕๕๙

เอกสารที่ต้องนำไปประกอบในการชำระภาษี

๑. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
๒. เอกสารการครอบครองที่ดิน โฉนด , นส. , นส.๓ , นส.๓ก , นค. , สค. , หนังสือรับรองสิทธิทำกิน, หนังสือรับรองนิคมธารโต เป็นต้น

ติดต่อขอชำระได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลธารโต ในวันและเวลาราชการ